

กลุ่มเราเป็นใคร มาจากไหนและมารวมกันเพื่ออะไร?

กลุ่ม **USAF Thailand** เป็นการรวมตัวของบรรดามืออาชีพซึ่งมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ

ในอดีต สมาชิกของกลุ่มของเราประมาณร้อยละ **85-90** ทำงานกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ส่วนสมาชิกที่เหลือทำงานกับหน่วยงานอื่นของรัฐบาลอเมริกันสมัยสงครามเวียดนาม เช่น กองทัพบกสหรัฐอเมริกา

Base Exchange ฯลฯ ระหว่างปี ค.ศ. **1961** ถึง **1976** ทั้งนี้ พวกเราปฏิบัติภารกิจที่ฐานบินต่างๆ คือ ฐานบินดอนเมือง ฐานบินโคราช ฐานบินตาคลี ฐานบินอุดร ฐานบินอุบลราชธานี ฐานบินนครพนม และ ฐานบินอุตะถาวรรวมทั้งที่สำนักงาน **CPO** กลางที่ **JUSMAC** กรุงเทพฯ

โดยสภาพต้องถือว่าพวกเราเป็นพนักงานของกองทัพสหรัฐซึ่งทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารสหรัฐฯ

เพียงแต่ว่าได้รับการว่าจ้างในประเทศไทย โดยมีระดับตำแหน่งและศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับ **US Armed**

Force Civilian Employees ที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุในสหรัฐอเมริกา

ก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังสงครามเวียดนาม แต่ละท่านก็แยกย้ายออกไปประกอบอาชีพต่างๆตามความถนัดหรือแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในขณะที่ บางท่านก็มีโอกาสย้ายไปทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทย เช่น สถานทูตสหรัฐฯ เป็นต้น สำหรับผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ หลายๆท่านก็ยังคงทำนักและวางรากฐานที่มั่นคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิหร่าน ออสเตรเลีย ฯลฯ ในขณะที่บางท่านก็กลับมาอยู่เมืองไทย

สรุปแล้วในกลุ่มของเรามีทั้งอดีตนักบริหารบุคคลและนักบริหารในสายงานหลักต่างๆ เช่น สายงานผลิต ฯลฯ

นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์หรือผู้บริหารในมหาวิทยาลัย นักกฎหมาย นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสสายงานบริหารหรือสายงานอื่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระและอื่นๆโดยส่วนใหญ่เกษียณแล้ว

ในขณะที่บางท่านยังคงประกอบอาชีพที่ตนรักอยู่ เช่น เป็นที่ปรึกษาสถานประกอบการชั้นนำ เป็นอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยสอนระดับปริญญาโทและเอก บางท่านประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ เป็นเจ้าของกิจการ และหรือ

ทำงานเพื่อสังคมในฐานะผู้มีจิตอาสารวมทั้งที่ผู้อุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา

การรวมกลุ่มมีมาแต่เดิมแต่เป็นการรวมแบบกลุ่มย่อยๆ จะมีก็แต่กลุ่มสายงาน **CPO** ที่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดโดยมีรายชื่อในทะเบียนประมาณ **60** ท่าน แต่ที่ **active** จริงๆ ก็ประมาณ **30** ท่าน ทั้งนี้นับจากการที่มาร่วมงาน **reunion** ในแต่ละครั้ง โดยจัดที่บ้านทรงไทย ลำลูกกา ของคุณสุพันธ์ มุ่งวิชา ซึ่งเป็นศูนย์กลางในกรณีที่มีงาน **Reunion**

ในขณะที่กลุ่มที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มย่อยอื่นๆก็มีการรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นเช่นเดียวกัน

ในปลายปี ค.ศ. **2014** ได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นโดยเริ่มจากกลุ่มงานบุคคลหรือ **CPO** เพียงไม่กี่คนและขยายตัวไปอย่างรวดเร็วและมีสมาชิกประมาณ **60** ท่านจากการแนะนำแบบปากต่อปาก

จำนวนสมาชิกทรงๆ อยู่พักหนึ่งและดูคล้ายๆ กับว่าจะถึงจุดอิ่มตัว แต่ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

ในช่วง เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. **2015** จำนวนสมาชิกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเพื่อนใหม่จากฐานบินนครพนมและฐานบินอุบลราชธานีรวมทั้งจากฐานบินอื่นๆ และเพื่อนจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานอื่นเข้ามาสมทบจากการชักชวนของเพื่อนสมาชิกใหม่และเก่า

นับถึงปลายเดือนตุลาคมมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น **79** ท่าน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก

เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าหาได้ ทางกลุ่มโดยความริเริ่มของคุณ ไพฑูรย์ พันธุ์รังษี ซึ่งพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้ช่วยจัดตั้ง **website** ภายใต้ชื่อ **USAF Thailand Website (usafthailand.com)** เมื่อวันที่ **25** ตุลาคม ค.ศ. **2015** โดยรับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งและดำเนินการ

เนื่องจากเป็นกลุ่มของบรรดามืออาชีพดังที่ได้กล่าวมาแล้วเราจึงไม่มีกฎกติกา มารยาท (**Guiding Principles**) เป็นทางการแต่เป็นที่รู้กันว่าสมาชิกแต่ละท่านจะ "คิด" และ "ทำ" อะไรๆ อย่างมีอาชีพโดยมี

จิตสำนึกร่วมกันว่าเรามาจาก **USAF** และหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันโดยเราจะอยู่ร่วมกันอย่างครอบครัว (**Behave as family**) และมีสัญญาใจกันเป็นนัยๆ ว่าเราจะอยู่เคียงกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อนแต่เราก็สามารถพูดภาษาเดียวกันได้แบบไม่เขอะเขินหรือดูประหนึ่งว่ารู้จักกันมาเป็นเวลาแรมปี ทั้งนี้เป็นอิทธิพลของควมมี **USAF** หรือ **US Agency Shared Mindset** ร่วมกัน เพราะเราต่างถือว่ามีเรามาจากครอบครัวเดียวกัน

นอกเหนือจากการพบปะสนทนาวิสาสะกันและร่วมระลึกถึงอดีตเมื่อเกือบ **50** ปี ก่อนและติดตามหาเพื่อนๆ แล้วทางกลุ่มยังมีนโยบายที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วยโดยได้เริ่มโครงการพัฒนาเด็กไทยให้กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็น **Pilot Project** ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

October 30, 2015